



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## ควนเนียงจำหน่ยสินค้ำธงสายรุ้ง ช่วยลดค้ำครองชีพสมาชิกรสหกรณ์

สงขลล: นายสุทิต พงษ์จีน ผู้จัดกรสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกััด เปิดเผยว่ สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกััด ได้ม้การจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มสมาชิกรสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกััด จังหวัดสงขลล โดยมีวัตถุประสงค์สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์และการ ทำควมเข้าใจการดำเนินงานแก่สมาชิกรสหกรณ์ โดยการจัดกิจกรรมที่หลกหลายเพื่อให้บริการแก่สมาชิกร ได้แก่ การ บริการตรวจสุขภาพและให้ควมรู้โดยวิทยกรจากโรงพยาบาลควนเนียง การให้ควมรู้เกี่ยวกับหลักกร อดมกรณ และ วิธีกรสหกรณ์ โดยได้เชิญนายมนุชธาธิป วรภณญจนนถ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญกร สำนักงนสหกรณ์จังหวัดสงขลล มาร่วมเป็นวิทยกรให้ควมรู้ และม้การจัดกิจกรรมการสอบทวนหนีของสมาชิกร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงนตรวจบัญชี สหกรณ์จังหวัดสงขลล ม้การชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ พร้อมก้จัดให้ม้การเลือกตั้งประธานกลุ่มและ กรรมการบริหารกลุ่มของแต่ละพื้นที่ด้วย

ผู้จัดกรสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกััด กล่วว่ จะจัดให้ม้การประชุมกลุ่มวันละ 10 กลุ่ม หรือวันละ 250-350 คน โดยปัจจุบัน สหกรณ์ฯ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 2,000 คน มีทุนดำเนินงาน 280 ล้ำนบถ มีเงินรับฝกจากสมาชิกร 120 ล้ำนบถ มีทุนเรือนหุ้นของสมาชิกร 52 ล้ำนบถ คคคว่ากำไรสุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2555 ประมาณ 9.5 ล้ำนบถ นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ได้ตอบสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “สินค้ำอุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้ำ สหกรณ์รคค้ำยุติธรรม” โดยจัดจำหน่ยสินค้ำธงสายรุ้ง(ธงสหกรณ์) สินค้ำขยต่ำกว่ทุนในวันประชุมกลุ่มสมาชิกร เพื่อลด รยจ่ยให้กับสมาชิกรสหกรณ์ ได้ซื้อสินค้ำรคค้ำยุติธรรม ซึ่งจำหน่ยเพียงชุดละ 200 บถ จกรรคค้ำปกติ 320 บถ ได้แก่ ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 1 ถุง น้ตาลทรย 1 กิโลกรัม น้มันพืช 1 ขวด ไขไก่เบอร์ 1 จำนวน 10 ฟอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัด ขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่วนรคค้ำสินค้ำที่เกินจกรรคค้ำจำหน่ยชุดละ 120 บถ ทงคณกรรมกรฯมีมติอนุมัติเงินทุนพัฒนา กิจกรรมสหกรณ์มาชดเชย เพื่อเป็นการตอบแทนสมาชิกรที่ม้ใช้บริการของสหกรณ์ ได้ม้โอกศซื้อสินค้ำในรคค้ำยุติธรรม ซึ่ง การดำเนินกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าวเป็นการดำเนินตามหลักกรสหกรณ์ในการให้บริการและจัดสวัสดิกรเพื่อช่วยเหลื เรื่องชีวิตควมเป็นอยู่ของสมาชิกรให้ม้ควมเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น